

CỦC GỌI TỪ FEMA CÓ THỂ LÀ NHỮNG SỐ CÁC SỐ TRONG THỜI L?

Release Date: Tháng 10 22, 2024

TALLAHASSEE, Florida - Sau khi người dân Florida nhận được những tin nhắn từ FEMA, FEMA có thể gọi cho họ để sắp xếp kiểm tra ngôi nhà bị hư hỏng hoặc có thể thêm thông tin về các lý do cần ký. Những cuộc gọi này có thể đến từ mã vùng hoặc số điện thoại khác.

Người quản lý là trợ lý của cuộc gọi. Một cuộc kiểm tra của FEMA có thể yêu cầu bạn xác định xem một ngôi nhà có an toàn, vệ sinh, chắc chắn và dễ tiếp cận hay không. Nếu không thể sắp xếp cuộc kiểm tra có thể đến để kiểm tra trong việc xem xét của FEMA.

Các chuyên gia của FEMA có thể gọi để lấy thêm thông tin về các lý do cần ký, hoặc họ có thể liên lạc với những người nhận được những thông tin chưa hoàn tất.

FEMA không bao giờ yêu cầu bạn trả tiền để lấy thông tin. Nhân viên kiểm tra nhà sẽ xác minh danh sách mang theo ID có ảnh và không bao giờ tính phí cho các dịch vụ. Nếu ai đó yêu cầu bạn trả tiền để lấy thông tin, họ không phải đi đến FEMA. Hãy cẩn thận với gian lận, người này thường xuyên ra sau thông tin.

Chợ nhà và người thuê nhà cũng khuyến khích bạn truy cập [DisasterAssistance.gov](https://www.disasterassistance.gov) hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng FEMA. Quý vị có thể đăng ký qua điện thoại theo số **800-621-3362**. Nếu quý vị chọn đăng ký qua điện thoại, vui lòng hiểu rằng việc này có thể lâu hơn do khối lượng tăng lên cho nhu cầu thông tin này. Các ứng dụng này có thể hàng ngày và trợ giúp có sẵn bằng hướng dẫn các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, điện thoại có thể khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó. Xem video có thể truy cập về cách đăng ký từ đây, hãy truy cập [FEMA Accessible: Apply for Individual Assistance - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...).

Nếu quý vị nhận được tin nhắn từ FEMA sau cơn bão Debby và Helene và bị thất vọng thêm từ cơn bão Milton, quý vị sẽ nhận được những thông tin riêng cho Milton và cung cấp ngày thất bại này để quý vị.



FEMA

Page 1 of 2

?? bi?t thông tin m?i nh?t v? s? ph?c h?i c?a c?n bão Milton, hãy truy c?p fema.gov/disaster/4834. ??i v?i c?n bão Helene, hãy truy c?p fema.gov/disaster/4828. ??i v?i c?n bão Debby, hãy truy c?p fema.gov/disaster/4806. Theo dõi FEMA trên X t?i x.com/femaregion4 ho?c trên Facebook t?i facebook.com/fema.



FEMA